

สีน้ำอะคริลิก พรีเมียมเกรด 100% ทากระเบื้องหลังคา
สีทาหลังคา อเนกประสงค์ กัปตัน

คุณลักษณะ	เป็นสีสำหรับทากระเบื้อง อเนกประสงค์ซึ่งผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพสูง ผสมกับผงสีพิเศษ จึงมีคุณภาพเป็นเลิศในการยึดเกาะ ทาได้บนกระเบื้องทุกชนิด ให้เนื้อสีแน่น ฟลิมมีลีสต์ ไม่ซีดจาง ฟลิมมีลีสต์ไม่จับฝุ่น ทนทานต่อสภาวะอากาศของเมืองไทย พร้อมทั้งไม่มีสารปรอทและสารตะกั่ว จึงสามารถรองรับน้ำฝน เพื่อการอุปโภค และบริโภคได้โดยไม่เป็นอันตราย ซึ่งมีเฉดสีให้เลือกมากกว่า 20 เฉดสี
การใช้งาน	เหมาะสำหรับทากระเบื้องหลังคาประเภทลอนคู่และกระเบื้องคอนกรีต (โมเนีย) ทุกชนิด ปูนทราย ได้ครอบหลังคา รวมทั้งทาพื้นสนามเทนนิสไม้ผา ไม้ชิงช้า ไม้บัวสำเร็จรูป (ไฟเบอร์ซีเมนต์) ไม้รั้วระแนง บล็อกปูถนน งานทาสีขัดขอบกันเบื่อนอาคาร และพื้นผิวปูนทุกชนิด
ข้อมูลทางเทคนิค	<ul style="list-style-type: none"> • ชนิด : สีน้ำอะคริลิกพิเศษ 100% • สี : มีให้เลือกตามแคตตาล็อก • ความเงา : กึ่งเงา • เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 50% • ความถ่วงจำเพาะ : 1.15 – 1.25 • ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง : 35-40 ไมครอน • ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก : 75-85 ไมครอน • การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : 35-40 ตารางเมตร ต่อย.เอส.แกลลอน ต่อครั้ง • ระยะเวลาแห้ง : แห้งสัมผัสได้ 20-30 นาที : แห้งแข็ง 2-3 ชั่วโมง : แห้งทาทับได้ 2-3 ชั่วโมง
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น • ทินเนอร์ : น้ำสะอาด • การผสมก่อนใช้งาน : ผสมน้ำ 10% สำหรับการทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง : ผสมน้ำ 15% สำหรับการใช้เครื่องพ่น
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> • การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่ทาจะต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่น คราบไขมันและสีที่หลุดล่อน : ถ้าผนังปูนเก่ามีตะไคร่จับหรือขึ้นรา ให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อรา กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์ • ระบบสีผิวปูนใหม่ : ทาสีทาหลังคาอเนกประสงค์ กัปตันได้เลย โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น : ทาทับหน้าด้วยสีน้ำทาหลังคาอเนกประสงค์ กัปตัน 1 - 2 เที่ยว • ระบบสีผิวปูนเก่า : ทาสีรองพื้นปูนทับสีเก่า กัปตัน คอนแทค ไพร์เมอร์ 1 เที่ยว : ทาทับหน้าด้วยสีน้ำทาหลังคาอเนกประสงค์ กัปตัน 1 - 2 เที่ยว
มาตรฐานอ้างอิง	
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791
www.captaincoating.com